



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบ On Hand

เพื่อให้การผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบ On Hand เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบ On Hand ประกอบด้วย :-

ที่ปรึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.	อธิการบดี
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระเมธีธรรมอาจารย์, รศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.	คณบดีคณะครุศาสตร์
นายอัมพร พินะสา	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระมหาไพรัชน์ ธมมทีโป, ผศ.ดร.	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

พระศรีธรรมภาณี, ดร.	ประธานคณะกรรมการ
พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ, ผศ.	รองประธานคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมหาขวัญชัย ปุตุตวิเสโส	รองประธานคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข	รองประธานคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สายหยุด มีฤกษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุชญา ศิริธัญกร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุพิชฌาย์ เลาะห์พานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ

/นายสุภัทรชัย...

คณะกรรมการฝ่ายจัดรูปแบบ/ออกแบบศิลป์/พิสูจน์อักษร

ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์	ประธานคณะกรรมการ
นายสุชญา ศิริธัญญา	รองประธานคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชยพล คชจันทร์	รองประธานคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระดุษฎี ญาณธโร	คณะกรรมการ
นางสาวนัฐชา แลบัว	คณะกรรมการ
นางสาวกมลพร แซ่ลิ้ม	คณะกรรมการ
นางสาวสุนีย์ บุญเฉลียว	คณะกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สิริราชะศักดิ์ดี	คณะกรรมการ
นางสาวสุพรรณษา นาลาด	คณะกรรมการ
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์	คณะกรรมการ
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ	คณะกรรมการ
นายพีระพล อ่อนลำเนา	คณะกรรมการ
นางสาวอสีนา สุปิณะ	คณะกรรมการ
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม	เลขานุการคณะกรรมการ
นายภูวนัย ปริศนา	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพงษ์ พรหมเสนา	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

นายขวัญฤตระกูล บุทธิจักร	ประธานคณะกรรมการ
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณีโชโต	รองประธานคณะกรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสวโร	รองประธานคณะกรรมการ
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม	คณะกรรมการ
นายสไตส์ เจือจันทร์	คณะกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี หลวงเมือง ศรีสองเมือง	คณะกรรมการ
นายธวัชชัย เย็นใจมา	คณะกรรมการ
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี	คณะกรรมการ
นางสาวรุ่งอำพร บุญรอดด้วง	คณะกรรมการ
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์	คณะกรรมการ
นางสาวดวงฤดี ธนะสาร	คณะกรรมการ
นายพีระพล อ่อนลำเนา	เลขานุการคณะกรรมการ
พระมหากฤษดา ขนตยาภินนุโท	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
นางสาวราตรี รัตนโสภา	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย